



ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ มีมติอนุมัติผลการประเมินบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร นั้น

บัดนี้ การประเมินบุคคลได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเข้ารับ การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร จำนวน ๑ ราย ทั้งนี้ โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ โดยให้ผู้ผ่านการประเมินบุคคล จัดทำเอกสารผลงานและข้อเสนอแนวคิด การพัฒนางานหรือปรับปรุงงานฉบับสมบูรณ์ จำนวน ๓ ชุด (ฉบับจริง ๑ ชุด และสำเนาจำนวน ๒ ชุด พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาทุกแผ่น) ส่งกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี ชุมพร ภายใน ๑ ปี ๖ เดือน นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล หากพ้นกำหนด ระยะเวลาจัดส่งผลงานและผู้ผ่านการประเมินบุคคลยังไม่ส่งผลงาน จะถือว่าไม่ประสงค์จะขอประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ได้รับการคัดเลือก

ทั้งนี้ หากผู้ใดเห็นว่าผู้ผ่านการประเมินบุคคลมีการลอกเลียนผลงาน หรือคัดส่วนการจัดทำ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดทำผลงานอันเป็นเท็จหรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานหรือ มีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้นไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของผู้ผ่านการประเมิน บุคคล เว้นแต่การจ้างพิมพ์เอกสารหรือจัดทำรูปเล่มเอกสาร สามารถทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่นั้น วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายประชาคม จันทร์ชิต)

ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
 (แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖)

๑. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ อ ๑๖

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/ระดับ/สังกัด	ชื่อผลงาน	แนวคิดในการพัฒนางาน หรือปรับปรุงงาน	สัดส่วนผลงาน ที่ตนเองปฏิบัติ	หมายเหตุ
๑	นายสัญญาลักษณ์ เมืองโคตร	นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร	รายงานโครงการพัฒนา ระบบงานพัสดุ สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี ชุมพร	การพัฒนาระบบการจัดเก็บ สินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี ชุมพร	๙๐ %	